



## เมนูข้อมูล

นายดาต้า

# คำตอบที่ 'มีอำนาจ' กว่า

**ดิ** งวันนี้เป็นที่รับรู้กันแล้วว่า การจัดการประเทศแบบที่ "พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์" หรือ "เสธ.ย้าย" หลุดปากออกมาให้สังคมได้รับรู้คือ "แข่งแข่งประเทศ 5 ปี" ซึ่งดำเนินมาอย่างเข้มข้นในช่วงรัฐบาล คสช.

และขับเคลื่อนด้วย "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" โดยรัฐบาลชุดนี้ เป็นไปอย่างเข้มข้นไม่น้อยกว่ายุค คสช. เพียงแต่ปรับจากกองกำลังทหารนำ มาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นแม่ทัพ โดยกลไกราชการทุกส่วนคอยคุมเชิงให้

ประชาธิปไตยแบบคนกลุ่มหนึ่งควบคุมคนส่วนใหญ่คือระบบการปกครองที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับประชาชนไทย แม้จะมองว่ามีบางคน บางกลุ่ม หรือว่าไปแล้วจำนวนมากเห็นว่าการระบบอภิสิทธิ์ชนแบบนี้ดำรงอยู่ไม่ได้ แต่ความเชื่อเช่นนี้กำลังถูกท้าทายในระดับชนหัวลูกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดสังคมไทยไม่มีทางเป็นอื่นได้นอกจากเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กุมอำนาจและทุนผูกขาด ซึ่งผลัดกันออกหน้าและหมุนหลัง

ความเป็นไปที่พิสูจน์อำนาจอันหนักแน่นของอภิสิทธิ์ชนดังกล่าว สะท้อนได้จากชะตากรรมของพลพรรคอนาคตใหม่

ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม แต่ความเป็นจริงก็คือในวันความนิยมที่มีต่อพรรคอนาคตใหม่ยังมากขึ้น

สำหรับ "ธนธร จิงรุ่งเรืองกิจ" ผู้นำพรรค ไม่เพียง

ฐานศรัทธากระจายกว้างไปในหมู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ผู้สูงอายุที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองใกล้ชิดมากขึ้น

พวกเขาเหล่านี้ได้เห็นการจัดการที่ทวีความไม่เป็นธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกินกว่าใจจะยอมรับได้

ทว่าความเจ็บอกเห็นใจ และความศรัทธาที่ผู้คนมีให้ นั้น ไม่มีความหมายเลย

ความเอาเป็นเอาตายที่จะจัดการให้ประเทศเป็นไปในแบบที่อภิสิทธิ์ชนต้องการอย่างถาวรยังคงดำเนินไปอย่างไม่ประนีประนอม

ชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่เป็นคำตอบของไร้ค่าแห่งศรัทธาประชาธิปไตยในความหมายของความเท่าเทียมในสิทธิ

**ฟ** ลสำรวจ "นิต้าโพล" ล่าสุด ใช้ชื่อเรื่องว่า "ธนธร ปลูกมือบ"

ตั้งคำถามว่า "ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่นายธนธร จิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรมชุมนุม (แฟลชม็อบ) ที่บริเวณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา" (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ร้อยละ 30.62 ตอบว่า เป็นเสรีภาพในการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธและความรุนแรง

ร้อยละ 16.76 เป็นการจัดชุมนุมเพื่ออนาคตของประเทศ

ร้อยละ 16.60 เป็นการจัดชุมนุมเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการ

ร้อยละ 15.74 เมื่อการชุมนุมบนท้องถนน

ร้อยละ 14.54 เป็นการเริ่มต้นความแตกแยกและสถานการณ์วุ่นวายในอนาคต

ร้อยละ 10.88 เป็นการจัดชุมนุมเพื่อต่อต้านความไม่เป็นธรรมในสังคม

ร้อยละ 10.34 เป็นการจัดชุมนุมเพื่อปกป้องนายธนธรและพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังโดนคดีความต่างๆ

ร้อยละ 4.31 เป็นการไม่ยอมรับกฎหมายและกติกามโนธรรม

ร้อยละ 2.82 เป็นการกระทำผิดกฎหมายการชุมนุม

ร้อยละ 5.25 ไม่ตอบ ไม่สนใจ

เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการชุมนุมดังกล่าว

ร้อยละ 27.80 ตอบว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 20.75 ก่อนชาวเห็นด้วย

ร้อยละ 15.35 ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 28.35 ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 7.75 ไม่ตอบ ไม่สนใจ

ผลของโพลคล้ายว่าคนเข้าใจ และเห็นด้วยมากกว่า แต่ชัดเจนว่าไม่ใช่เห็นด้วยอย่างล้นหลาม อันหมายถึงไม่ได้เป็นอย่างดีจึงเห็นว่าการถึงกระแส

แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ ท่ามกลางกระแสที่คิดว่าท่วมท้นนั้น

การใช้กลไกทางกฎหมายค่อยๆ ทอยเข้าจัดการกลับเป็นคำตอบที่หนักแน่นกว่าในชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่และธนธร

**โดยไม่มีใครทำอะไรได้ ●**